

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น ประเทศไทยเหนื่อยต่อไป



เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว บอร์ดธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติถึง 9 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ด้วยเหตุผล ซึ่งไม่ใช่ข่าวดีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเท่าไรนัก ธนาคารกลางสหรัฐฯอธิบายว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฯแม้จะฟื้นตัวขึ้นเยอะ แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ การลงทุนภาคธุรกิจและตัวเลขการส่งออกที่อ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดต้องหันเป้าหมายการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯปีนี้ลงเหลือร้อยละ 2.2 จากที่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.4 นอกจากนี้ เฟดยังมองว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโลก ยังมีความเสี่ยงสูง และเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว การคงดอกเบี้ยไว้ในระยะนี้ จึงเหมาะสมในการที่จะเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ประเด็นของเศรษฐกิจโลกที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จับตามองก็คล้ายๆ กับที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังหวาดหวั่นกันอยู่...คือจะยังไม่ฟื้นตัวรวดเร็วในปีนี้ แต่เดิมนั้นเคยหวังกันว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นขาใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก จะฟื้นตัวก่อนใครทั้งหมด และจะช่วยเป็นหัวรถจักรในการดึงการฟื้นฟูในส่วนอื่นๆของโลกให้กระเตื้องขึ้นตามมา เอาเข้าจริงๆ หัวรถจักรของสหรัฐฯก็ค่อนข้างจะกระฉิกกระฉักแบบมีปัญหา ไม่คล่องปรืดปรืดอย่างที่หวังไว้ ดังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯได้รายงานไว้ก่อนจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย เมื่อเป็นเช่นนั้นประเทศไทยของเราซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจโลกอยู่พอสมควร และอาศัยการส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไป

วันวานนี้เอง ก็มีข่าวว่าธนาคารกสิกรไทยจะปรับเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ลงเหลือร้อยละ 2.5 สืบเนื่องมาจากการส่งออกที่ติดลบอย่างมาก ทั้งๆที่คาดไว้ตอนแรกว่าน่าจะเพิ่มขึ้นบ้าง ในขณะที่ธนาคารทหารไทยก็แถลงว่า จะปรับการคาดการณ์ลงเหลือร้อยละ 2.8 จากที่เคยคาดไว้ 3.5 และยังกล่าวด้วยว่า หากการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการเบิกจ่ายยังคงล่าช้า และภาคเอกชนก็ลงทุนลดลงด้วย จีดีพีไทยปีนี้มีโอกาสจะลดไปเหลือร้อยละ 2.5 ได้เช่นกัน

สำหรับรัฐบาลไทยนั้นรู้สถานการณ์อย่างยิ่ง เพราะมีข่าวว่าท่านรองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รายงานรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว ว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณจะไม่ฟื้นตัวใน 1 หรือ 2 ปีข้างหน้า ซึ่ง

จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอน จำเป็นต้องหันมาเร่งรัดการเติบโตเศรษฐกิจ โดยพึ่งพามาตรการภายในประเทศ โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเห็นว่าจะใช้เงินอีก 8 หมื่นล้านอัดฉีดลงสู่ตำบลและหมู่บ้านต่างๆ โดยมีข่าวว่าจะเสนอเข้าสู่การประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า เงินก้อนนี้นั้นอย่าหลือมาจากการประมูลโครงการที่ได้ราคาต่ำลงกับเงินที่กระทรวง ทบวง กรม ใช้ไม่หมด...ก็จะนำมาใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งซบเซาอย่างมากต่อไป

โดยทางทฤษฎีผมเห็นด้วยทุกประการเลยครับ ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็น แต่ในภาคปฏิบัติก็อดที่จะเกิดความห่วงใยเสียมิได้ เพราะระบบราชการของเรามักจะมีอะไรติดๆขัดๆ อยู่เสมอ ไม่สามารถจะเบิกเงินได้เร็วอย่างที่คิดไว้ และถ้าไปเร็วก็มักจะมีการคอร์รัปชันเงิน ไม่ค่อยถึงมือชาวบ้าน ในขณะที่ชาวบ้านเมื่อได้เงินมาส่วนใหญ่อีกเอาไปใช้หนี้เสียก่อน เพราะเป็นหนี้ครัวเรือนสูงมาก ทำให้เหลือสำหรับใช้จ่ายเพื่อให้เกิดหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพียงนิดเดียว เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของเรา จึงไม่เกิดผลเต็มที่ คือไม่หมุนจีหลายๆรอบ เกิดการหมุนเวียนหลายๆรอบ ตามทฤษฎีตัวเร่งตัวทวิอย่างที่เรียนกันในตำราต่างๆ เรากระตุ้นกันมาแล้วไม่รู้กี่รอบ จนปานนี้ก็ยิ่งกระตุ้นกันอีก และจะกระตุ้นไปอีกนานแค่ไหน ยังไม่ทราบได้เลย แม้ผมจะเห็นด้วยว่าต้องกระตุ้น แต่ก็คงต้องฝากไว้ว่า ขอให้เลือกกระตุ้นอย่างถูกทาง ถูกวิธีและถูกกลุ่มเป้าหมายด้วย...ไม่งั้นจะสูญเปล่ากลายเป็นถมเท่าไรไม่รู้จักเต็ม และอาจจะเดือดร้อนเป็นภาระทางการคลังของประเทศขึ้นได้ในอนาคต--ฝากไว้ด้วยนะครับท่านรองฯ

“ชุม”

## เกษตรอินทรีย์ : ประชาธิปไตย



ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อน...ไม่ได้ต่อต้านหรือรังเกียจเกษตรอินทรีย์แต่ประการใด เพียงแต่ขอตั้งข้อสังเกต รัฐบาลคิดถ้วนถี่แล้วหรือถึงได้ผลักดัน เกษตรอินทรีย์ให้เป็นนโยบายระดับชาติ ทำเพื่ออะไร ถ้าแค่เพื่อให้เกษตรกรฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ให้เกษตรกรทำปุ๋ยเอง ต้นทุนจะได้ถูกลง ในระยะเปลี่ยนผ่าน...นั่นเป็นอีกเรื่อง

แต่ถ้าคิดจะให้เกิดการผลิตทั้งประเทศ รู้และเข้าใจหรือยังเกษตรอินทรีย์คืออะไร ต้องทำอย่างไร จะขายได้ขนาดไหน จะได้ผลผลิตดีทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ผู้บริโภคประชาชนจะได้สารอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแค่ไหน หวังว่านโยบายนี้ไม่ได้มาจากฟังความผิวเผิน มีคนบอกว่าดี ช่วยให้ผู้บริโภคเกษตรกรปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง...ถ้ามุ่งหวังเพียงแค่นี้ สานต่อนโยบายสินค้าเกษตรปลอดภัยจะไม่ดีกว่า

หรือเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนน้ำล้นทิวประชาธิปไตยเข้ามาในบ้านเรา...ปลุกปล้ำปลุกกันมากกว่า 80 ปี  
ต้นประชาธิปไตยกลายเป็นต้นอะไรไม่รู้ สาเหตุเพราะความไม่รู้จริงอย่างถ่องแท้ แล้วแห่ตามเขาหรือเปล่า

ลูกหลานเจ้าขุน-มูลนายถูกส่งไปเรียนเมืองนอก เห็นบ้านเมืองตะวันตกเจริญกว่า เพราะบ้านเขามี  
ประชาธิปไตยไม่มีระบบกษัตริย์ กลับมาเลยรวมหัวเปลี่ยนแปลงการปกครอง...ไม่ได้ดูลึกในรายละเอียด  
ตะวันตกมีประชาธิปไตยพหุชาติเจริญได้ วัฒนธรรมค่านิยมคนของเขาเป็นอย่างไร เขามีระบบอุปถัมภ์ฝังราก  
ลึกเหมือนเราไหม มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง พวกพ้องเดียวกันหรือเปล่า ค่านิยมกตัญญูรู้บุญคุณคน

มีไหม...ขนาดพ่อแม่มันยังไม่นับถือเลย แต่บ้านเราคนละเรื่องกัน เอาประชาธิปไตยมาใช้แล้วเป็นไง ต่อให้แล้ว  
โคตรโกงยังไง ถ้ามีของมาให้ เอาเงินมาแจก ถือว่ามีบุญคุณต้องทดแทน ยกมือไหว้ยกย่องเป็นคนดี...สุดท้าย  
เปลี่ยนปุ๋ยรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่สูตร ต้นประชาธิปไตยยังแกร็นเหมือนเดิม เป็นเพราะเมล็ดพันธุ์ไม่ดี ปุ๋ยปลอม  
หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เรื่องเกษตรอินทรีย์ก็เช่นกัน รู้รียังสินค้ำเกษตรอินทรีย์จะขายได้ราคาต้องมี  
ใบรับรอง เกษตรกรต้องจ่ายค่าตรวจสอบ ใครล่ะจะได้ประโยชน์จากตรงนี้...ส่วนเรื่องอื่นๆ ติดตามตอนต่อไป

สะ-เล-เต